

Gossip Star..

มด ฌปักษ เข้าเทรนนิ่งเพื่อเป็นแอร์โฮสเตส

(ต่อจากหน้า B1)
เพื่อสานฝันให้คุณแม่ ทั้งยังบอกด้วยว่าต้องทำตามฝัน ตอนที่ทางสายการบินกำหนดไว้ด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งต่อมาก็มีภาพของมดในชุดแอร์โฮสเตสของสายการบินดังกล่าวออกมา ทำเอาหลายคนต่างอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าตัวจะลาวงการหรือไม่ ล่าสุดเจ้าตัวเอง ยังไม่คิดลาวงการอย่างเด็ดขาดทางทำมาหากินหลังจากที่นักร้องสาว มด ฌปักษ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้ไปสมัครสอบเป็นแอร์โฮสเตสมาแล้ว เพื่อสานฝันให้คุณแม่ ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ ยังไม่ได้บอกใครเยอะ ซึ่งถ้าได้เป็นจริง ๆ ก็คุยกับทางช่องแล้วว่า สามารถทำงานแอร์โฮสเตส และรับงานอื่น ๆ ได้ ต้องจัดการเวลาให้ดีทั้งตัวเองและคนที่ดูแลคิวล่าสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2560 สาวมดก็ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมสตอรี่ ระบุว่า “ใจเย็น ๆ ใจร่ม ๆ น้า ทุกท่าน ยังไม่เอาลาวงการนะจ๊ะ อย่าเพิ่งตัดทางทำมาหากินกัน กราบขอบบ”



มินต์ ชาลิตา เฉลย สาวมือปรีศนา คือเลขา สงกรานต์

(ต่อจากหน้า B1)



จากกระแสดังกล่าว ทำให้มีการจับตามองไปยังมินต์ชาลิตา หวานใจของหนุ่มภูผา เตชะณรงค์ น้องชายของสงกรานต์ และอาจจะมาเป็นว่าที่สะใภ้ในอนาคตถัดไป โดยล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2560) ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอสาวมินต์ เธอได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริง ๆ แล้วมินต์เองก็ไม่ได้ว่าเจอป๊อปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เพราะมันนานมากแล้ว ส่วนใหญ่จะเจอกันปีใหม่มากกว่า เมื่องานวันเกิดคุณพ่อภูผาที่ผ่านมา ทั้งสงกรานต์ไปรับน้องปีใหม่มาก็ได้เจอกัน แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากกับเขา ไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวกัน มินต์ว่าพี่เขาอาจจะเครียดอยู่แล้วด้วยความที่พี่เขาเป็นพี่คนโต

ถามว่าพี่ภูผามีมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไหม มินต์ตอบว่า พี่ภูผาเองเขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวให้มันฟัง เพราะจริง ๆ มินต์ก็คือคนนอก ถ้าจะคุย เขาก็คุยเรื่องที่มีนอกมาแล้วเป็นข่าวแล้วมากกว่า และจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ต้องบอกว่ามีคนคุยกันน้องชาย ไม่ใช่พี่ชายเขาและมินต์ก็ไม่กล้าถาม ไม่อยากก้าวก่าย มินต์ไม่ได้บอกเพราะรู้พร้อมกับทุกคน ตกใจ คือหลัง ๆ ที่ไม่ค่อยได้เจอ ก็ไม่คิดว่าปัญหาจะมาถึงตรงนี้ถามว่าได้มีให้กำลังใจแอฟบ้างไหม มินต์เองก็เคยไลน์ให้กำลังใจพี่แอฟตลอด ถ้าถามมินต์ว่าอยากให้เขาสองคนคืนดีกันไหม มินต์เคารพการตัดสินใจของของพี่เขาทั้งสองคน ซึ่งพี่เขาทั้งสองมีเหตุผลของเขาเองอยู่แล้ว มินต์ก็กล้าบอก แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคน ส่วนเรื่องพี่ภูผาส่งไอจีสตอรี่ เฉลยคนที่อุ้มลูกสิงโตที่คนโยงว่าเป็นมือที่สาม พี่ภูผาก็พูดว่า บางทีเราก็สงสัยสารผู้หญิงที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่เขา ไม่อยากให้คนตีความกันไปผิด ๆ จริง ๆ คนในรูปที่ทาเล็ลลิดาเป็นเลขของพี่สงกรานต์ เป็นคนอุ้มลูกสิงโต เขาเป็นเชลล์ที่ขายบ้าน มินต์ไม่รู้อะไรเลย จนพี่ภูผามาเล่าให้ฟังและมินต์เพิ่งเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ตกใจว่ามีชื่อมินต์ ชาลิตา ด้วย ซึ่งมินต์ว่ามันเลยเถิดไปไกลแล้ว จริง ๆ พอมิข่าวของพี่แอฟและพี่สงกรานต์ครอบครัวมินต์ก็ไม่ได้อ่านอะไร

‘สงกรานต์’ ยืนยันขอสู่ไม่ถอย หลัง ‘แอฟ’ ลั่นพร้อมพ่าย!

(ต่อจากหน้า B1)
และสถานะความสัมพันธ์ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิม โดยตนพร้อมเซ็นใบหย่า แต่อีกฝ่ายยังไม่พร้อม ส่วนสาเหตุของปัญหาที่ต้องทำให้เลิกกัน นักแสดงสาวขอไม่ตอบ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น... ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ย. “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ได้ออกมาโพสต์คลิป ขณะที่ตนเองกำลังฝึกซ้อมต่อมวยว่าพร้อมแคปชั่นระบุความหมายว่า ระวังยังไม่หมดคงก็จะสู้ต่อ เพื่อสิ่งที่รัก “Got hit hard, sucked it up, put on poker face and just powered through because the bell hasn’t rung yet.. For love of the game” ทั้งนี้ภายหลังจากที่ไอโซคนดังโพสต์คลิปลงดังกล่าวไปไม่นาน ต่างมีเหล่าแฟนคลับที่อยากเห็นทั้งคู่คืนดีกันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก... นักข่าวถามว่า เห็นว่าสงกรานต์จะเดินหน้าใจแอฟ “สำหรับแอฟ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตในทุกๆวัน ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการที่ทำงานต่อวันให้ได้ดีที่สุด ณ วันนั้นสถานการณ์เป็นแบบนี้ แอฟก็พยายามทุกอย่างให้ลูกมีชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่ดีที่สุด ที่ยังไม่หย่า ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ (นักข่าวถามต่อว่า เป็นเพราะคุณปู่ไปขงขงไม่ให้หย่าหรือไม่) ในส่วนนั้นเป็นความคิดเห็นของท่าน ซึ่งแอฟก็เข้าใจดีกว่าจะถึงจุดๆนี้ ก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนๆ แอฟ เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แล้วมันจึงมาถึงจุดนี้ อย่างที่บอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น การนี้คงจะทะเบียนหย่า ยังไม่

มีค่ะ” “ได้คุยกับสงกรานต์โดยปกติค่ะ ในฐานะคุณสงกรานต์เป็นพ่อของบีใหม่ ไม่ได้ธบายให้ห้องฟัง น้องยังเลิกมาก ตอบได้เลยว่า การใช้ชีวิตของน้องยังเป็นเหมือนเดิม เพราะปกติเจอคุณพ่อเท่านี้อยู่แล้ว สำหรับน้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้อยู่บ้านที่กวาดิ ไม่ใช้บ้านของคุณปู่ แยกมาเกือบหนึ่งปีแล้ว แบ่งการเลี้ยงลูก ไม่ได้มีการพูดคุย ณ ตรงนั้น ตั้งแต่บีใหม่เกิดจนถึงปัจจุบันจะ สามขวบแล้วแอฟก็เลี้ยงดูมาโดยตลอดครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย แอฟเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว เป็นเรื่องชีวิตคู่แล้วแต่คนสองคนตกลงกันมากกว่า ส่วนสถานะคำสามี-ภรรยา ต้องดูว่าในแง่ไหน แต่ในแง่กฎหมายแน่นอนยังเป็นค่ะ ไม่ทราบว่าจะแต่ละคนจะใช้คำว่าอะไร ตามกฎหมายยังเป็นอยู่ แต่แยกกันสักพัก... นักข่าวถามต่อว่าพร้อมเซ็นใบหย่า “พร้อมค่ะ (ที่ไม่ได้เซ็นเพราะสงกรานต์ไม่ยอมเซ็น) ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบ้าง แต่ตอนนี้แอฟก็รออยู่ค่ะ เราไม่อยากจะค้างคา แต่ว่าแอฟก็เข้าใจทุกคน ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม ส่วนงานในวงการตอนนี้ก็ยังไม่ทำมาเดี๋ยวนี้อยู่ ยังอยากทุ่มเวลาให้บีใหม่อยู่ แต่คงอาจไม่นานนี้จะทำงานมากขึ้น น้องไปโรงเรียนจนอยู่ตัวแล้ว ไหวจะเลี้ยงลูกคนเดียว คงไม่มีใครตอบว่าง่าย หนักในเรื่องความรักผิดชอบที่ใหญ่หลวง และลูกคนแรกด้วย เรารักและตั้งใจมาก ๆ ที่อยากให้เขามีสชีวิตที่ดี มีความสุข มันอาจไม่ง่ายแต่คงไม่พินความพยายาม เลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูเราอย่างไม่ได้คุยกัน”

‘เจ้าชายแฮร์รี’ ได้หมั้นหมายกับ ‘เมแกน มาร์เคิล’

(ต่อจากหน้า B1)

โดยระบุว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงโปรดตัวละคร ราเชล เซนทอน ความสาวจากซีรีส์เรื่อง Suits ที่เมแกน มาร์เคิล นำแสดง ก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการและเปิดตัวคบหากันเมื่อปลายปี 2016 ที่ผ่านมา “พระองค์ขึ้นชอบราเชล เซนมาตั้งแต่ 2 ปีก่อนแล้ว ก่อนที่จะได้พบกับเมแกน ส่วนคำถามที่ว่าฉันรู้ได้อย่างไรก็เพราะว่าฉันได้ดื่มและพูดคุยกับหนึ่งในพระสหายคนสนิทของพระองค์ เธอบอกว่าเธอได้ออกไปเที่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี ตอนนั้นพระองค์ยังโสดอยู่ เธอเลยถามพระองค์ไปว่า ‘แฮร์รี ชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอ?’ แล้วพระองค์ก็ตรัสว่า ‘เมแกน มาร์เคิล ในเรื่อง Suits’ ” โดยผู้สื่อข่าวรายนี้ยังระบุด้วยว่า เจ้าชายแฮร์รี วัย 33 ปี ได้พบกับเมแกน มาร์เคิล วัย 36 ปีครั้งแรกในเดือนก.ค. 2016 โดยใช้ มาร์คัส แอนเดอร์สัน พระสหายของพระองค์เป็นคนแนะนำให้รู้จัก โดยขณะนั้นเมแกนเดินทางไปลอนดอน เพื่อพบกับ เซเรนา วิลเลียมส์และชมเกมสกีการแข่งขันสกีวิมเบิลดัน “พระองค์ขอให้มาร์คัสช่วยจัดแจงให้ มันไม่ใช่การออกเดท แต่เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เจอกัน และมันก็เกิดขึ้นที่ห้องรับ

รองส่วนตัวของ Soho House โดยมีเพื่อน 7-8 คนอยู่ที่นั่น ถือเป็นโอกาสที่พอเหมาะพอดีสำหรับเจ้าชายแฮร์รีและเมแกนที่ได้พบกันแบบสบายๆไม่เป็นทางการและได้พูดคุยทำความรู้จักกันจริงๆ” ในส่วนของการประกาศข่าวหมั้นหมาย หลังมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการออกมา เจ้าชายแฮร์รีได้ควงเมแกน ออกพบสื่อที่หน้าพระราชวังเคนซิงตัน โดยเมแกนเผยว่าเธอ “มีความสุขมาก” ในขณะที่เจ้าชายแฮร์รีตรัสว่า “รู้สึกปลื้มปิติ” และหวังว่า “ฝันจะไม่ตก” ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อด้วย โดยเมแกนยังได้เริ่มถึงการแต่งงานของเจ้าชายแฮร์รีที่เธอกล่าวว่าคืออะไรที่ “โรแมนติกมาก” ก่อนที่เจ้าชายแฮร์รีจะตรัสว่า “รายละเอียดเพิ่มเติมไว้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง” อย่างไรก็ตามเมแกน มาร์เคิล จะเกิดและเติบโตที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาแต่รายงานระบุว่าเธอมีรากเหง้าเป็นคนอังกฤษเช่นกันเมื่อ มาร์ธาไซเคส ทวดของทวดเธอเคยอาศัยอยู่ที่ยอร์กเชียร์ก่อนจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกา เมแกน ก่อนหน้านั้นเธอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับ เทรเวอร์ เอนเกลสัน โปรดิวเซอร์ทีวีตั้งแต่ปี 2004 - 2013



10 คู่รักดาราที่เลิกกันแล้วช็อกวงการบันเทิงมากที่สุด!



คู่แรกนั้นหลายคนยกให้เป็นคู่รัก ที่อยากให้เห็นแต่งงานกันมากที่สุด สำหรับคู่ของซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของวงการ “อิม พัชราภา ไชยเชื้อ” และไอโซหนุ่ม “แอนนี่ พิธาน องค์ไผ่สมิต” ที่เป็นคู่ที่รักกันมานาน และมีความหวานกันเสมอ แต่กลับเป็นคู่ที่เลิกรากันมาถึง 3 ครั้งแล้ว โดยในครั้งแรกทั้งสองได้ตัดสินใจเลิกกันเพราะสาวอ้อมออกมายอมรับว่าสนใจซูเปอร์สตาร์ที่เสียชีวิตมากจนเกินไป แต่ไม่นานเพื่อน ๆ ก็ช่วยกันทำให้รีเิร์นได้ แต่ต่อมาก็ทั้งสองก็แยกกันอีกครั้ง ซึ่งนางเอกสาวก็บอกว่ามีปัญหากันจริง แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามแน่นอน และใช้เวลาสักพักประมาณ 2 เดือนก็เคลียร์กันลงตัว ทำให้คู่รักกันหวานขึ้นมากกว่าเดิม ท้ายสุดกับการห่างกันที่สาวอ้อมออกมาบอกว่าไม่ได้คุยกันมานานแล้ว และไม่มีการบอกละ ไม่มีการจ้อแต่อย่างใด ก็ทำเอาแฟน ๆ ช็อกกับความรักของคู่นี้

“ปู ปุรยา สวนดอกไม้” กับไอโซทายาทหมื่นล้าน “ไนต์ วิเศษ รัชชิลิ่งที่พัฒน์” โดยทางสาวปูออกมากล่าวว่าเธอไม่สามารถพูดได้ว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็น



เพราะอะไร แต่มันเป็นการตัดสินใจที่ใช่ และเธอก็มีความสุขดีกับชีวิตโสด ซึ่งต่อมาก็มีข่าวว่าฝ่ายชายไปข่มขืนนางเอกพันล้าน “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” จนต้องออกมาเคลียร์ชัดๆ ว่าข่มขืนนี่ไม่เป็นความจริง อีกทั้งสาวปูก็ยังเคารพครอบครัวหนุ่มโสด ไปทำบุญพร้อมหมั้นในวันเกิดของสะใภ้ใหญ่อย่าง “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” กับหนุ่ม “เอ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ก็เป็นอีกคู่ที่ช็อกวงการบันเทิงซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้มันสร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ ด้วยการที่แต่งงานกันหลังจากที่คบหาได้เพียงแค่ 5 เดือนเท่านั้น และยืนยันว่าไม่ได้แย่งสามีใครแน่นอน แต่หลังจากที่แต่งงานได้สักพักกลับข่าวลือเลิกรากันเพราะผิดใจเข้ามาเป็นมือที่สาม พร้อมทั้งภาพหลุดที่นางเอกสาวมีบาดแผลตามร่างกายออกมาด้วย จนท้ายที่สุดสาวเจนี่ก็ออกมาเฉลยโดยการเซ็นใบหย่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าปิดตำนานรักลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถัดมาก็กับคู่ของบิวต์บิลลี่เกอร์ชื่อดัง “หญิงแยม นพพร ธีระวัฒน์สุข” กับศิลปินหนุ่ม “นพ. นพรัตน์ รัตนวราห์” หรือ “หมอมสอง” ที่เพียงหักหลัง

จากแต่งงานกันได้แค่ 3 เดือนเท่านั้น โดยฝ่ายหญิงได้ออกมาเผยสาเหตุว่า ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาเธอไม่มีความสุข ทั้งๆ ที่เธอมีทุกอย่าง ทำทุกอย่างเอง แต่กลับรู้สึกว่าการใช้ชีวิตไม่ได้เป็นของตัวเอง ที่ผ่านมาเชื่อฟังและเคารพอีกฝ่ายตลอด แต่อยู่แล้วเหมือนโดนบังคับ ต่อมาทางฝ่ายชายก็ออกมาแก้ข่าวว่า ไม่ได้บังคับอีกฝ่ายเพียงแค่ออกมาอยู่กับบ้านเด็ก ลดการสังสรรค์ และอย่าโพสต์รูปที่ดูโป๊เกินไป เนื่องจากเป็นห่วงฝ่ายหญิง ซึ่งก็เป็นอีกคู่ที่ดูไร้แววรีเิร์นรักในตอนนี้อยู่

ต่อมากับเรื่องราวดราม่าตั้งแต่ต้นปี กับความสัมพันธ์ของนักแสดงวิกิหมอล็อต “หยก ธัญญกัณฑ์ ธนกิตติธนาพันธ์” และหนุ่ม “แอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์” ที่อยู่ คู่ฝ่ายหญิงก็โพสต์โอดใจเดียวว่า หนูเข้ามาไม่ทันไร.. ก็เล่นที่ทะเล.. คาลาไม่รู้สึกปลอดภัย จะได้ช่วยบรรเทาอาการคันของหนูหน่อย.... #เห็นเงียบๆพาดเรียบนะคะ #ก็ฉันไม่ใช่นางเอกนิคะ” ซึ่งหลายคนก็พุ่งประเด็นไปที่นางเอกสาว “พีพี พัชญา เพียรเสมอ” สาวที่ร่วมงานกับฝ่ายชาย แอมป์ยังปล่อยไลน์เด็ดที่ทั้งสองคุยกันมุ้งมิ้ง แต่ท้ายที่สุดฝ่ายชายและสาวพีพีก็ยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น และ ตอนนี้อยู่แยกกันยังไม่พร้อมที่จะคุยกับอดีตแฟนหนุ่ม ถึงแม้ว่าไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนพร้อมหน้าได้ก็ตาม

เรียกได้ว่ายังคงเป็นปัญหาคาราคาซัง สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่ม “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” กับอดีตภรรยา “พลอย พลอยพรรณ ทวีสิน” ที่ในช่วงแรกๆ ดูเหมือนว่าสามีจะไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว แต่ไปๆ มาๆ เจ้าตัวไม่กลับบ้านเลยพร้อมกับข่าวลือว่าไปกักขังภรรยาที่บุรีรัมย์ ทำให้กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียล ไม่เพียงแค่นั้นยังมีเพื่อนออกมาว่าลูก “พุ่มา” ไม่ใช่ลูกของฝ่ายชาย จนทำให้เธอ

ต้องโชว์ DNA ยืนยันความจริง ต่อมาก็ยังมีประเด็นมาอีกว่าหนุ่มปีเตอร์นั้นแอบรัก “แอนนี่ ปริศนา” พิธีกรร่วมรายการเดียวกันจนต้องออกมาเฉลยว่าเรื่องไม่มีจริง กระทั่งล่าสุดมีการยืนยันออกมาจากทั้งสองแล้วว่ากำลังดำเนินการเรื่องสัญญาในการหย่า แต่ก็ยังมีเรื่องชายบ้านขี้เมาอีก งานนี้ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ทางเราจะอัปเดตกันนในภายหลัง

ส่วนคู่รักไอโอดอลวัยรุ่นอีกคู่ที่เป็นเรื่องช็อกวงการอีกเช่นกัน สำหรับสาว “ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา” และ “ปลื้ม สุรวบล หลีกภัย” ซึ่งคู่นี้ถูกจับผิดจากข่าวเน่ตัวว่าได้เลิกกันหรือเปล่า โดยเริ่มจากการที่ฝ่ายหญิงออกมาซื้อบ้านให้ตัวเอง และเครดิตหลังจากรายการที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันก็ไม่มีชื่อของสาวทับทิมแล้ว อีกทั้งเธอก็เริ่มกลับไปเจอแก๊งเพื่อนมากขึ้น พร้อมทั้งเรื่องดราม่างานเกิดเป็น #ทับทิม และ #ทับทิม ทั่วโลกออนไลน์ จนสุดท้ายสาวทับทิมก็ออกมายอมรับว่าได้เลิกกันจริง และได้มีปัญหะอะไรกัน เป็นการจบกันด้วยดี ส่วนทางฝ่ายชายก็ได้โพสต์ไอจีชี้แจงเรื่องดังกล่าวพร้อมบอกว่า เราเพิ่งเข้าใจ มันไม่ใช่แบบคนรักแต่มันเป็นแบบเพื่อน มันไม่ใช่ในรูปแบบชีวิตคู่

ปิดท้ายด้วยคู่ของนักร้องหนุ่ม “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” และสาว “แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์” ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคู่นี้มันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเยอะมาก จากการทำหลายคนไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไป เพราะฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าเธอไม่มีชีวิตต่อโตโน่ โดยสิ่งที่ทำให้ช็อกวงการมากที่สุดก็คงจะเป็นเพราะเธอนั้นกินยานอนหลับเกิดขนาดหวังฆ่าตัวตาย และเรื่องดังกล่าวก็จบลงเมื่อทั้งสองได้เคลียร์กันชัดเจนว่าจบความสัมพันธ์ และดูเหมือนสภาพจิตใจก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็หวัดเกิดดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฝ่ายหญิงนำภาพในงานแต่งงานมาใช้ใน MV ที่เธอเล่น แต่อย่างไรก็ตามได้รับคำคอนเฟิร์มจากหนุ่มโตโน่ว่าตนโอเคและสบายดี